

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN SƠN TỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Sơn Tịnh, ngày 20 tháng 7 năm 2007

**NGHỊ QUYẾT  
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH  
KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như sau:

**I. Về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2007**

6 tháng qua tuy còn gặp những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra, giá cả thị trường biến động bất lợi, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu dân cư còn chậm, công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn khó khăn... nhưng tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2007 vẫn ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 52,4%, trong đó sản xuất công nghiệp tăng khá, nông nghiệp phát triển ổn định; một số lĩnh vực như: Thương mại, dịch vụ, thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiên bộ: Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định và từng bước được cải thiện; đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại và yếu kém trên một số lĩnh vực như: Sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ; tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm chậm; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng chưa được ngăn chặn kịp thời và xử lý chưa nghiêm; cơ sở hạ tầng dịch vụ ở các khu công nghiệp- TTCN, làng nghề còn nhiều bất cập; trật tự an toàn giao thông chưa được kiểm chế một cách có hiệu quả.

**II. Về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2007**

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội năm 2007 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2008 để báo cáo với tỉnh đúng tiến độ, trong đó cần xác định nguồn thu ngân sách năm 2008, tiếp tục ổn định nguồn thu cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. Xây dựng định mức phân bổ ngân sách địa phương để làm căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 và các năm tiếp theo.

3. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính đã ban hành không còn phù hợp; chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện cho tổ chức và công dân; công khai minh bạch rõ ràng về hồ sơ, thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết công việc của các cơ quan hành chính từ huyện đến xã theo cơ chế “một cửa” trên một số lĩnh vực như nhà đất, xây dựng, đầu tư sản xuất - kinh doanh, đền bù giải tỏa; tổ chức tốt việc tập huấn phân cấp đầu tư xây dựng cho các xã, thị trấn.

4. Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và nhân dân, trọng tâm là đất lâm nghiệp và đất ở. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ phá rừng. Triển khai thực hiện tốt các phương án phòng - chống hạn, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống cháy rừng, phòng - chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

5. Triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất cho các xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2007. Lập Phương án giao đất cho các hộ dân định cư tại Nông trường 25/3.

6. Triển khai thực hiện Luật Thuế mới. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, chú ý các khoản thu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm. Triển khai có hiệu quả công tác thu nợ đọng thuế, các khoản thu về đất và các khoản phí, lệ phí. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu dân cư. Giải quyết dứt điểm các lô đất còn tồn đọng của khu dân cư đã quy hoạch nhiều năm để tăng nguồn thu cho ngân sách.

7. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu Quốc gia và các đề án phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, cơ sở hạ tầng ở các trang trại, các cụm công nghiệp - làng nghề Tịnh Ấn Tây, Tịnh Kỳ và thị trấn Sơn Tịnh, có kế hoạch xử lý môi trường.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thông tin, Đài truyền thanh, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, y tế và chương trình mục tiêu xóa đói, giảm

nghèo, việc làm và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo, trẻ em suy dinh dưỡng, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cao tuổi theo quy định. Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học 2007-2008, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch.

9. Tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 45/CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục triển khai chiến dịch truyền thông sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Triển khai xây dựng 3 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. củng cố Phòng Y tế, hệ thống y tế thôn, xã. Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, tổ chức tốt việc cấp cứu ở tuyến xã, triển khai công tác khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chủ động phòng chống và kịp thời dập tắt các loại dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra.

10. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Công an, cơ quan Quân sự và Bộ đội Biên phòng, chương trình phối hợp giữa Đoàn Biên phòng với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện về phát động phong trào quần chúng bảo vệ vùng biên giới biển và các chương trình phối hợp giữ gìn trật tự trị an.

Triển khai công tác Giáo dục quốc phòng, tiếp tục thực hiện Phương án huấn luyện quân dự bị động viên. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tuyển quân năm 2007 đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Tổ chức hoà giải và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý và thực hiện các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức trước Đảng và nhân dân. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nhận thức và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm công khai, minh bạch trong các quyết định về tài chính, ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các cơ quan, Ban ngành chức năng, trong từng cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm minh, công khai, kịp thời những vụ việc tham nhũng, lãng phí, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng.

**Điều 2.** Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH**

**Bạch Thanh Diễm**